



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวัฒนานคร. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗-๒๖๑๑๗๒-๕ ต่อ ๓๐๑

ที่ สก.๐๑๓๒.๓๐๑/ ๗๐ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

๑. เรื่องเดิม

ตามตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านการเปิดเผยข้อมูล ของหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้มีการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โรงพยาบาลวัฒนานคร มีการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยมีการนำเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร ทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ รูปภาพ ภาพกราฟฟิค เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร พร้อมทั้งข้อสอบถาม เสนอแนะ หรือข้อร้องทุกข์/ ร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการหรือประชาชน เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัฒนานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการรวบรวมข้อมูลไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน แต่ยังมีบางเรื่องที่ยังลงข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังไม่อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน โดยได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้กระบวนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัฒนานคร เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เกิดประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และเพื่อให้การรายงานข้อมูลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัฒนานคร จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ให้ผู้อำนวยการทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
-เพื่อทราบและอนุญาตให้นำเผยแพร่ฯ

(นางไซศรี เต็มเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุญาต

(นายสุชุม พิริยะพรพัฒน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร